



Soi chụp tại phòng khám vú

Thông tin dành cho phụ nữ sắp được siêu âm hay chụp quang tuyến vú

Bác sĩ chuyên khoa tại Phòng Khám Vú sắp xếp cuộc thử nghiệm này để nghiên cứu về sự thay đổi trong vú của quý vị.

Những cuộc thử nghiệm được giải thích trong tài liệu này được gọi là **soi chụp** vì bao gồm việc chụp hình vú của quý vị. Những hình chụp này được dùng để nghiên cứu những khối u hay các thay đổi khác trong vú của quý vị. Dạng soi chụp mà chúng tôi sẽ đề cập tới là:

- Chụp quang tuyến
- Siêu âm

Bác sĩ chuyên khoa sẽ nói cho quý vị biết là quý vị cần phải được soi chụp theo dạng nào.

Phụ nữ thường cảm thấy lo lắng là khi vú có thay đổi có nghĩa là ung thư. Mặc dù những thay đổi mà chúng tôi nghiên cứu làm cho quý vị cảm thấy khó chịu, đau đớn hay lo âu, nhưng hiếm khi nào các thay đổi này là ung thư. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng vú thay đổi một cách khác thường, nhưng đa số không nguy hiểm hay nguy hại gì cả. Chúng tôi biết là quý vị có thể lo lắng, nên sẽ cố gắng cho quý vị biết kết quả sớm khi có thể.

Một số phụ nữ lo lắng về những thử nghiệm mà họ sắp phải làm.

Chụp quang tuyến và siêu âm không nguy hiểm và thường không gây khó chịu.

Tờ tài liệu này cung cấp cho quý vị một số thông tin cần bản về việc soi chụp. Nếu có thắc

mắc trước khi đi soi chụp, quý vị có thể liên lạc với Y Tá Chăm Sóc Vú qua số điện thoại chính của bệnh viện. Quý vị cũng có thể hỏi bác sĩ chuyên khoa, y tá hay chuyên viên chụp quang tuyến trong ngày soi chụp.

Chụp quang tuyến

Đây là chụp quang tuyến X vú. Thông thường, mỗi bên vú sẽ được chụp ít nhất là hai tấm, chụp từng vú một. Chuyên viên chụp quang tuyến sẽ để chặt vú của quý vị giữa hai đĩa phẳng trên máy chụp quang tuyến khoảng một phút. Việc này có thể làm cho quý vị thấy khó chịu, nhưng nếu thấy đau quý vị nói với chuyên viên chụp quang tuyến.

Siêu âm

Việc thử nghiệm này dùng sóng âm thanh để chụp hình ảnh tất cả các phần mềm của vú. Máy siêu âm này giống như là máy dùng để xem thai nhi trong tử cung. Máy bao gồm một thanh dò cầm tay giống như là microphone. Thanh dò này được nối với máy điện toán. Kỹ thuật viên hay bác sĩ chuyên khoa sẽ bôi một lớp keo đặc trong lên ngực của quý vị và sau đó vừa di chuyển nhẹ nhàng thanh dò trên khắp bề mặt của vú vừa dùng lại để chụp hình. Siêu âm thường kéo dài khoảng 30 phút và không gây đau đớn.

Kết quả Chụp Quang Tuyến và Siêu Âm

Ít nhất là có một chuyên viên quang tuyến xem tất cả hình ảnh trên phim quang tuyến và/hay siêu âm. Họ sẽ báo cáo kết quả cho bác sĩ chuyên khoa tại Phòng Khám Vú.

Thỉnh thoảng, hình chụp không được rõ và cần phải được chụp lại. Cũng có những lúc, bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh dấu vào khu vực cần phải được kiểm tra đặc biệt. Những giai đoạn này được thực hiện để bảo đảm là quý vị được chẩn đoán đúng. Điều này không có nghĩa là vú của quý vị có vấn đề.

Quý vị cần phải quay lại theo một cuộc hẹn khác để bác sĩ chuyên khoa thảo luận với quý vị về kết quả thử nghiệm. Chúng tôi không thể cho quý vị biết kết quả qua điện thoại. Với sự đồng ý của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho bác sĩ gia đình (GP) của quý vị.

Tờ thông tin này dành cho phụ nữ đã được bác sĩ chuyên khoa về vú khám và không có ý định thay thế cho sự cố vấn của bác sĩ chuyên khoa.